

..โอวาทธรรมหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เช้าวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2556..

..ขอเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย ในวันปีใหม่นี้ได้มีความตั้งใจสร้างสมอบรมบุญบารมี ชีวิตของเราที่ยังมีอยู่มาบรรจบครบรอบถึงปีใหม่นี้ได้ก็เป็นผู้โชคดี และได้ทำความดีเอาไว้ด้วย เป็นที่น่าภูมิใจว่าชีวิตของเรานี้ได้ทำคุณงามความดี ไม่เสียเปล่าประโยชน์ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้พบพระพุทธศาสนาที่มีเหตุมีผลว่าทำดีมีความสุข ทำบาปความชั่วมีความทุกข์ เราเชื่อมั่นเรื่องกรรมกันอย่างนั้นจะได้ภูมิใจในชีวิตที่ได้ทำคุณงามความดี ถ้ายังเกิดชาติใดภพใดอยู่ บุญกุศลทั้งหลายที่เราได้กระทำไปแล้วนี้ ก็จะเป็นผู้ติดสอยห้อยตามอำนาจความสะดวกความสุขความเจริญ ในครั้งสมัยก่อนก็ทุกข์ยากลำบากกันเดินทางไปมาหาสู่กันและกัน จะทำบุญทำทาน การกุศลทั้งหลายก็ยากลำบาก ปู่ย่าตายายพ่ออู้อยู่แม่หม่อนของพวกเราต่างก็มีความลำบาก พวกเรานี้มีความคล่องตัวและสะดวกสบาย มีรถมีเรือนั่งไปที่โน่นที่นี่อำนาจความสะดวก ให้ได้ทำคุณงามความดีตามที่ตามใจหวังของตนเอง อยากรู้ว่าเราได้รับความสะดวกแค่ไหน ก็ลองดูสิ..วันหนึ่งนั่งอยู่ที่หนึ่ง อีกวันหนึ่งก็อยู่จังหวัดหนึ่ง อันนี้ก็คือไปหากันได้ทั่วประเทศ ประเทศของเราเป็นประเทศที่มีเมตตาแก่บ้านเมืองทั้งหลายในโลก บ้านในเมืองใดประเทศไหนเข้ามา มาฟังความร่มเย็นเป็นสุขในประเทศไทยแล้วก็สบาย ไม่เดือดร้อนวุ่นวาย

..เหตุฉะนั้นชาวไทยที่แท้จริงชาวพุทธที่แท้จริง จึงเป็นผู้ที่มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าบ้านใดเมืองใดประเทศไหนก็แล้วแต่ อยากให้มีความร่มเย็นเป็นสุข มีความสุขสบายทุกคน ใครมีทุกข์ก็อยากให้พ้นจากทุกข์ ใครมีสุขก็อยากให้สุขยิ่งขึ้นไปทุกคน เนื่องในวาระดิถีปีใหม่นี้ เราได้ทำคุณงามความดีอะไรก็ดี อาน้ำคำหัวพ่อแม่พ่ออู้อยู่แม่หม่อน ปู่ย่าตายายอาจอามาปีะป้าก็ดี เราได้อาน้ำคำหัวเคารพการวะ ท่านก็ได้ให้พรปีใหม่ การให้พรปีใหม่ก็คือการอธิษฐานให้ลูกให้หลาน ผู้ที่ตนเองได้ให้คำแนะนำสั่งสอน บางทีลูกหลานนี้ก็ได้แสดงกิริยาที่ไม่ดีไม่งามต่อพ่อต่อแม่ ต่อปู่ย่าตายาย เราขอพรจากท่านท่านก็อธิษฐานให้ในวันปีใหม่ แม้แต่ครูบาอาจารย์ก็อยู่ในวัดในวา อาตมามาเป็นประธานสงฆ์อยู่สถานที่นี้ก็ดี หากเราได้คิดไม่ดีไม่งามแก่ภิกษุของค์ใดก็ดี เราได้พูดจาปราศรัยเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ไม่ดี ได้แสดงด้วยกายอะไรไม่เรียบร้อย ไม่สงบเสงี่ยมเจียมตัว อะไรต่างๆที่ไม่ดีไม่งาม ได้ล่วงเกินต่อซึ่งกันและกันไม่ดีไม่งามเกิดขึ้น แต่อาตมาภาพผู้เป็นหัวหน้าสงฆ์ก็จะอธิษฐานให้ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายและสามเณรที่มาอยู่ในสถานที่นี้ด้วย ก็ให้อธิษฐานแก่ญาติโยม เรียกว่าให้พรปีใหม่ให้พระสงฆ์ทั้งหลายจะให้ ไม่ให้แต่คนเดียว ให้หมดหมู่เลยการให้พร ญาติโยมก็จะได้รับพรปีใหม่ ทุกคนมีจุดประสงค์ใดปรารถนาเอาไว้ในใจ ก็ขอให้อำนาจบุญกุศลคุณงามความดีนี้ คุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จงปกป้องคุ้มครองอภิบาลรักษาให้คณะศรัทธาญาติโยม ให้อายุมั่นคงขวัญ สุขภาพลานามัย

แข็งแรงสมบูรณ์ได้ทำคุณงามความดีต่อไป ชีวิตในวันข้างหน้าก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป โภคาทรัพย์สมบัติก็ดี
ให้ยู่สุขกายสบายใจโดยทั่วกัน แต่นี้ต่อไปก็ขอให้พากันตั้งใจแผ่เมตตา ให้กับสัตว์โลกทั้งหลายที่ตกทุกข์ได้
ยากลำบากบ้าง เรามีคุณงามความดีแล้วเวลารับพรจากพระเจ้าพระสงฆ์ ก็เป็นเวลาที่ดีที่สุดเพราะเขาจะมา
รับอนุ โมทนาบุญจากพวกเรา ถ้าเขามีทุกข์เขาก็จะได้พ้นจากทุกข์ถ้าเขามีสุขเขาก็จะสุขยิ่งขึ้นไป ก็เพราะพวก
เรานี้มีเมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้..